

# ***NHÂN LÊN NIỀM TỰ HÀO, KHÁT VỌNG CÔNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI TẠI NGÔI TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC***

***Đặng Thanh Hải***

***Tổ trưởng tổ Toán –Tin***

Những nụ cười rạng rỡ, mái đầu bạc kề bên mái đầu xanh, các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu tại ngôi trường cấp III - Yên Phú xưa và nay là trường THPT Triệu Quang Phục qua các thời kỳ đã cùng chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong buổi lễ gặp mặt nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), ghi dấu chặng đường 40 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.



*Các thế hệ thầy cô giáo và Hội cha mẹ học sinh của nhà trường chụp ảnh kỷ niệm*

Thế hệ nhà giáo đi trước nay tóc đã ngả màu, vậy mà nhiều người vẫn vượt chặng đường xa xôi về đây sum vầy cùng đồng nghiệp, biết bao cảm xúc trào dâng trong từng ánh mắt, nụ cười của các thế hệ cán bộ, nhà giáo trong buổi lễ xúc động hôm nay.

Thế hệ tuổi xanh hôm nay, hào hứng được gặp gỡ, trò chuyện với những người đồng nghiệp đáng kính qua các thời kỳ để được soi mình, được gửi gắm, được nhân lên niềm vinh dự, tự hào về nghề giáo thiêng liêng và cao quý.

Trong buổi lễ xúc động này, cuộc hội ngộ đặc biệt với các thế hệ đồng nghiệp, bạn bè, thầy cô giáo cũ một thời từng chung vai sát cánh trong một mái trường. Ai cũng rung rung niềm xúc động và tự hào bởi trong suốt cuộc hành trình dài, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào người cán bộ, nhà giáo tại ngôi trường cấp III -Yên Phú xưa và nay là trường THPT Triệu Quang Phục, vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết và tình yêu nghề không bao giờ vơi cạn.



*Các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, chụp ảnh cùng BGH, các thầy cô tổ trưởng và BCHCB*



Các thế hệ thầy cô giáo tổ Toán –Tin



Tại buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Đỗ Xuân Vượng, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, đã có bài phát biểu Tri ân các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động qua các thời kì, qua bài phát biểu đồng chí Đỗ Xuân Vượng, đã bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc với sự cống hiến của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động qua các thời kì, nhất là đội ngũ nhà giáo lão thành, trong nhiều năm qua đã góp sức cho ngôi trường THPT Triệu Quang Phục phát triển như ngày hôm nay.



*Đ/c Đỗ Xuân Vượng, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng phát biểu tri ân các thầy cô giáo.*

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Mai Tuyết –Chủ tịch Công đoàn, đã thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường báo cáo với các thể hệ thầy cô giáo những thành tích nổi bật của nhà trường giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 và biểu dương 18 đồng chí CBQL, thầy cô giáo tiêu biểu của nhà trường giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022. Các thầy cô giáo với tài năng sư phạm, lòng yêu nghề, tất cả vì học sinh thân yêu, các thầy cô đã không quản ngại khó khăn, tâm huyết trên từng trang giáo án, thấp sáng ước mơ, hoài bão cho các thế hệ học sinh và sự phát triển của nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thư - nguyên Phó Hiệu trưởng của nhà trường chia sẻ: “Từng gắn bó với ngôi trường cấp III - Yên Phú từ những năm tháng khó khăn, bản thân tôi và các đồng nghiệp đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt sứ mệnh đã được giao phó. Hôm nay, tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay, sự phát triển lớn mạnh của nhà trường và đội ngũ nhà giáo. Mong rằng, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ GD&ĐT trong thời kỳ mới”.



*Thầy giáo Nguyễn Văn Thư- nguyên Phó Hiệu trưởng chia sẻ tại buổi lễ*

Cùng với nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh sôi nổi, ý nghĩa được tổ chức rộng khắp, sự quan tâm của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban ngành ... và đặc biệt là sự quan tâm, tri ân của các bậc phụ huynh học sinh, của các thế hệ học sinh của nhà trường, mùa hiến chương có ý nghĩa đặc biệt- Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, mang đến niềm hân hoan, xúc động trong các thế hệ nhà giáo hôm nay.



### ***Hội PHHS đến chúc mừng 20/11 và chụp ảnh kỷ niệm với BGH nhà trường***

Thầy giáo Đỗ Anh Dũng - nguyên giáo viên của nhà trường chia sẻ: “Tôi năm nay đã bước sang tuổi 73, trong đó có 33 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Hôm nay, tôi rất vui khi được tham dự buổi lễ với sự có mặt của các thể hệ nhà giáo, được sống trong không khí ấm áp nghĩa tình, được gặp lại những đồng nghiệp cũ. Một chút buồn thoáng qua trên gương mặt thầy, khi nhắc tới một số thầy cô giáo do điều kiện sức khỏe, do điều kiện, công việc riêng của gia đình đã không có mặt trong buổi lễ. Xúc động, tự hào, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của BGH, của HĐSP nhà trường đã tạo cơ hội các thể hệ nhà giáo có cuộc hội ngộ hôm nay”.



Thầy giáo Đỗ Anh Dũng, đứng thứ 2 từ bên phải sang.

Buổi lễ ấm áp, xúc động khép lại, đã khắc sâu niềm tự hào về nghề dạy học thiêng liêng và cao quý, tô đẹp thêm tình thầy trò, đồng nghiệp, góp phần giữ gìn truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tạo động lực để các cán bộ, nhà giáo hôm nay luôn giữ vững niềm tin, thấp sáng ngọn lửa nhiệt huyết,

không ngừng nỗ lực sáng tạo, giành những thành quả trong giai đoạn mới. Chúc các thể hệ thầy cô giáo, CBQL ...có thật nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và yêu nghề!

Một số hình ảnh tri ân, gặp mặt các thể hệ CBQL, nhà giáo, NLD nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2022)











# ĐẢNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM





ĐO HƯNG YÊN  
QUANG PHỤC

# KỶ NIỆM

## 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/11/2022 - 20/11/2022



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN  
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC

# KỶ NIỆM

## 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM









TẠO HƯNG YÊN  
QUANG PHỤC

# KỶ NIỆM

## 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/11/1982 - 20/11/2022

